



# บันทึกข้อความ

รพช. อพท. ๒  
เลขที่รับ 208  
วันที่ 15 มี.ค. ๖๓  
เวลา 14.20

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการกรม กลุ่มงานสวัสดิการ โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๖๐๓๖

ที่ สล ๗๑

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติให้ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓

เรียน อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

## ๑. ต้นเรื่อง

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ ในระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม Richmond Grand Ballroom ชั้น ๔ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิส คอนเวนชัน ถนนรัตนวิบูลย์ ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

## ๒. ข้อเท็จจริง

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด จึงขออนุญาตให้ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๔๙ คน รายชื่อตามเอกสารแนบไปเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ ตามวัน เวลา และสถานที่ ตามข้อ ๑

## ๓. ข้อกฎหมาย

๓.๑ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ.๒๕๒๔ ข้อ ๑๑ (๔) กำหนดให้อธิบดีเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการและลูกจ้างทุกตำแหน่งในสังกัดเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

๓.๒ พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๙) ข้อ ๑๔

๓.๓ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๑๐ และ ข้อ ๑๖

## ๔. ข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานเลขาธิการกรมพิจารณาแล้ว เห็นควรอนุมัติให้ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนในส่วนกลางตามรายชื่อที่แนบ เดินทางไปเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ ในระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม Richmond Grand Ballroom ชั้น ๔ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิส คอนเวนชัน ถนนรัตนวิบูลย์ ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รวมถึงวันเดินทางไปและกลับโดยไม่มีถือเป็นวันลา โดยสหกรณ์เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการไปประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

  
(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)  
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

  
(นายสัจด์ พิซพันธุ)  
เลขาธิการกรม

  
(นายโชคชัย แก้วป่อง)  
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  
๒๑ มี.ค. ๒๕๖๓



ผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2563 - 2564

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
1	นางบุญศิริ เทพภูธร	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	สำนักงานเลขานุการกรม+ กองประชาสัมพันธ์
2	นางชูลี แยมกลีน	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	กองคลัง
3	นายสรสิทธิ์ หอมหวล	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ	กองการเจ้าหน้าที่
4	น.ส.กนกนิจ พนาवास	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กองแผนงาน
5	นายสุริยา บุญเรืองยศศิริ	ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานแผนและข้อมูล	ศูนย์สารสนเทศการพัฒนาชุมชน
6	นายอดิศักดิ์ แหวนสูงเนิน	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	สถาบันการพัฒนาชุมชน
7	น.ส.ลดา นพรัตน์	เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน	สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
8	นายกิตติทัศน์ นาสรร	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กลุ่มตรวจสอบภายใน + กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
9	นายจิรวัดน์ เพิ่มทอง	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ
10	น.ส.สุนันท์ ถนอมกลีน	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	สำนักพัฒนาทุนและองค์การการเงิน
11	นางชฎาพร ร่มธรรมกุล	หัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ตรวจราชการ	สำนักตรวจราชการ
12	นางพัชรินทร์ พานามา	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน	สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
13	นางขวัญตา พ่วงทอง	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี
14	นายพิภูวธ นาโควงค์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
15	นางชนม์สิตา พุทธชาติ	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก
16	นายณัฐกรธรรม แสนเสนห์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี
17	นายดุสิต องอาจ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก
18	นางนพรัตน์ มาตย์สมบัติ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
19	น.ส.นาดยา พรหมบุตร	นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา
20	นางประนอม บัวแยม	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี
21	นายปรีชา จันทรรอด	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
22	นางมาเรียม จอหวัง	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	ศูนย์ศึกษาฯยะลา+ศอ.บต.และช่วย ศอ.บต.
23	นางผดุงศักย์ ขุนเจริญ	หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน	กระบี่
24	นายเลิศศิษฐ์ เลิศศิริวรรณ	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กาญจนบุรี
25	นายมีชัย นาใจดี	พัฒนาการอำเภอเมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์
26	นายสมพงษ์ ตระระแจ่ม	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กาฬสินธุ์
27	นายจักษณ์ ประมาพันจุนวงศ์	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กำแพงเพชร
28	นายเศรษฐวัฒน์ อุทรส	พัฒนาการอำเภอชนบท	ขอนแก่น
29	นายองอาจ อักษร	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	ขอนแก่น
30	นางจิตติพร ศรีบุญเรือง	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	ขอนแก่น
31	นางพรพิมล เทพาจันทร์กษ	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	ขอนแก่น
32	นางรสนา หลีน้อย	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จันทบุรี
33	นางอังคณา จิตรวิไลย	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	ฉะเชิงเทรา

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
34	น.ส.กุลวดี รุ่งธนรักษ์	พัฒนาการอำเภอบางละมุง	ชลบุรี
35	นายกิตติเชษฐ์ ทุงสะโร	พัฒนาการอำเภอสรรคบุรี	ชัยนาท
36	นางพูนผล แหวนแก้ว	พัฒนาการอำเภอเนินสง่า	ชัยภูมิ
37	นางจรัสพร บุญเงิน	พัฒนาการอำเภอคอนสวรรค์	ชัยภูมิ
38	นายธวัช อนิลบล	หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน	ชุมพร
39	นายสมเพ็ญ ลำมะศักดิ์	พัฒนาการอำเภอขุนตาล	เชียงใหม่
40	น.ส.วະดี จักรราช	หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน	ตรัง
41	น.ส.สาริตา สูดใจ	พัฒนาการอำเภอเขาสมิง	ตราด
42	นางมัลลิกา จินหลักร้อย	พัฒนาการอำเภอท่าสองยาง	ตาก
43	น.ส.รพีพันธุ์ จันทสี	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	นครนายก
44	นายประภาส สีนทับทอง	พัฒนาการอำเภอนครชัยศรี	นครปฐม
45	นายสุรพล แก้วอินธิ	หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน	นครพนม
46	นายสิทธิชัย พรทิพย์พิทักษ์	หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน	นครราชสีมา
47	นางบุศรินทร์ พลรบ	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	นครราชสีมา
48	นายสมยศ ฉั่นฉายา	พัฒนาการอำเภอบัวลาย	นครราชสีมา
49	นางอัมภา สูดยิ่ง	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	นครราชสีมา
50	นายจตุพล ศรีดำ	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ	นครศรีธรรมราช
51	นายธีระพงศ์ บรรณราช	พัฒนาการอำเภอ	นครศรีธรรมราช
52	นายณรงค์ จันทร์เมือง	พัฒนาการอำเภอท่าตะโก	นครสวรรค์
53	นายพรเทพ สุวรรณพงศ์	พัฒนาการอำเภอแม่เปิน	นครสวรรค์
54	น.ส.โสภิตา บุญเนา	พัฒนาการอำเภอเมืองนนทบุรี	นนทบุรี
55	นางวชิรพร แจ่มเอี่ยม	หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน	นนทบุรี
56	นายอนันต์ แสงชาตรี	หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน	นราธิวาส
57	นางวนิดา แสงอรุณ	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	นราธิวาส
58	นางณัฐนรี ศรีชัยยะ	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ	น่าน
59	นายดอกดิน ต่อมทอง	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	บึงกาฬ
60	นายสถาพร ศรีนาม	พัฒนาการอำเภอละหานทราย	บุรีรัมย์
61	น.ส.เพ็ญโฉม สีเสด	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	บุรีรัมย์
62	นายธเนศวร์ มานูจำ	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	บุรีรัมย์
63	น.ส.รุ่งทิวา ทิววงษ์	พัฒนาการอำเภอหนองเสือ	ปทุมธานี
64	นายเชิด จินะเป็งกาศ	หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน	ประจำบุรีรัมย์
65	น.ส.พรพิมล จำรัสพันธุ์	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	ปราจีนบุรี
66	นายสิทธิรังสรรค์ จันทร์ศรี	พัฒนาการอำเภอปะนาเระ	ปัตตานี
67	น.ส.จรัสพร สรรพสิน	เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน	ปัตตานี
68	นายอำนาจ อ่อนเกลี้ยง	พัฒนาการอำเภออุทัย	พระนครศรีอยุธยา

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
69	นางฉัตรมณี สัมฉุน	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	พระนครศรีอยุธยา
70	นางณิชาพลภัฏฐ์ วรรณคำ	หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน	พะเยา
71	นายเทพ วงศ์สุภา	พัฒนาการอำเภอเมืองพะเยา	พะเยา
72	น.ส.ศรียุญา ใจเย็น	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ	พังงา
73	นางสุกัลยา ทองขาว	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	พัทลุง
74	นายสมจิตร์ มะลิลลา	พัฒนาการอำเภอทับคล้อ	พิจิตร
75	นายประยุกต์ สุทธิชัยรัตน์	หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน	พิษณุโลก
76	นางลัดดา สุมาวงศ์	พัฒนาการอำเภอเมืองพิษณุโลก	พิษณุโลก
77	นางอมรรักษ์ วงศ์ษา	พัฒนาการอำเภอชนแดน	เพชรบูรณ์
78	นายศราวุธ พจนศิลป์	นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	เพชรบุรี
79	นายธนิศ ทวีกาญจน์	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	เพชรบุรี
80	น.ส.มิรินดา สัตยสุนทร	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	แพร่
81	นางคณิศร แก้วทิพนิล	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	ภูเก็ต
82	นางดวงใจ ปะกิระคะ	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	มหาสารคาม
83	นายสมระลึก สุระมาศ	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	มหาสารคาม
84	นายกฤษณ์ มุขสีละ	นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	มหาสารคาม
85	ว่าที่ร.ต.รณยุทธ มโนวงศ์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	แม่ฮ่องสอน
86	น.ส.ดาเรศ ชูยก	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	ยะลา
87	น.ส.รัตนา ไม่สัน	หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน	ยะลา
88	นายสมบัติ จงจินากุล	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ	ยโสธร
89	นายมารี ชูดวง	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	ระนอง
90	นางพรเพ็ญ ตะปะโจทย์	หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน	ระยอง
91	น.ส.สุกัญญา ชวินโรจน์พงศา	พัฒนาการอำเภอเมืองราชบุรี	ราชบุรี
92	นายฐานันท์ ศรีพลี	เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน	ร้อยเอ็ด
93	นายประสพ สิริถวัลย์	พัฒนาการอำเภอเมยวดี	ร้อยเอ็ด
94	นายวิเชียร เบ้าหนองบัว	พัฒนาการอำเภออาจสามารถ	ร้อยเอ็ด
95	นางการะเกด พึ่งงาม	พัฒนาการอำเภอลำสนธิ	ลพบุรี
96	นายบรรลุเศรษฐ์ พึ่งงาม	พัฒนาการอำเภอบ้านหมี่	ลพบุรี
97	นายอภิรักษ์ ป่งแก้ว	พัฒนาการอำเภอ	ลำปาง
98	นายสันติ วิฑูฒิกศักดิ์	พัฒนาการอำเภอ	ลำปาง
99	นางปริศนา สายนะที	พัฒนาการอำเภอเมืองลำพูน	ลำพูน
100	นายอร่ามศักดิ์ วิริยะศรีสุวัฒนา	หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน	เลย
101	นายสถากรณ์ นทะระ	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	เลย
102	นายชัยยงค์ ผ่องใส	หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน	ศรีสะเกษ
103	นายสมคิด คำเสียง	พัฒนาการอำเภอเมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
104	นายมนตรี ประกอบศรี	นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	ศรีสะเกษ
105	นายวิรุฒ แสนสา	พัฒนาการอำเภอสว่างแดนดิน	สกลนคร
106	นางชุตานา พรหมสุภา	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	สกลนคร
107	นายประสิทธิ์ สุวรรณประสม	หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน	สงขลา
108	นางสุจิรา สัมพันธ์	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	สงขลา
109	นางดารุณี โปธามิกเกษม	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	สตูล
110	น.ส.ลำเพย พุกเจริญ	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	สมุทรปราการ
111	น.ส.กิรณา พินเสนาะ	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	สมุทรสงคราม
112	น.ส.จันทร์เพ็ญ ลิขิตผลิน	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	สมุทรสาคร
113	น.ส.ศิริวรรณรัตน์ วงศ์รุ่ง	นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	สระบุรี
114	นางศุภิสรา แสงบุตร	พัฒนาการอำเภอวิหารแดง	สระบุรี
115	นายพรหมรินทร์ ทาทอง	พัฒนาการอำเภอวังสมบูรณ์	สระแก้ว
116	นายเมธาพัฒน์ วงษ์ปา	พัฒนาการอำเภอด่านช้าง	สุพรรณบุรี
117	น.ส.สุภาภรณ์ วงษ์วิจารณ์	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	สุพรรณบุรี
118	นายไพศิษฐ์ อินทรโยธา	หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน	สุราษฎร์ธานี
119	นางประภัสสร ลีสุพรรณ	พัฒนาการอำเภอบ้านนาสาร	สุราษฎร์ธานี
120	นายคเชนทร์ชัย แพงจันทร์	หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน	สุรินทร์
121	น.ส.วิจารย์นทร์ เปรียบดีสุด	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	สุรินทร์
122	น.ส.วารี ทับทองกลาง	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ	สุโขทัย
123	นายพุทธิพงษ์ ปัญญาพุทธิกุล	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	หนองบัวลำภู
124	นางพิศมัย ศิริคุณ	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	อำนาจเจริญ
125	นายศิริบูรณ์ พรหมคุณ	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	อุดรธานี
126	นายสฤกษ์ดี อินทสิทธิ์	พัฒนาการอำเภอเมืองอุดรธานี	อุดรธานี
127	นางปัทมาวดี สุปัญญา	หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน	อุตรดิตถ์
128	นางรัตนาวดี นาคมูล	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	อุตรดิตถ์
129	นายกฤษ จันทราศรี	หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน	อุทัยธานี
130	นายพิศดาร ประดา	หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน	อุบลราชธานี
131	นายบุญสม สีลาใหม่	พัฒนาการอำเภอเมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี
132	นายวีรภัทร แก้วคำลา	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	อุบลราชธานี
133	น.ส.จันทวรรณ อินทร์ไชยา	พัฒนาการอำเภอไชโย	อ่างทอง

รายนามคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด (ชุดที่ 36)

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
1	นายชัยยา ข้าสะอาด	ผู้อำนวยการ	ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
2	นางปราณี รัตนประยูร	ผู้ตรวจราชการกรม	สำนักตรวจราชการกรม
3	นายภูษิต ลัทธินธรรม	ผู้อำนวยการ	กองการเจ้าหน้าที่
4	นางรักใจ กาญจนะวีระ	ผู้อำนวยการ	กองคลัง

รายนามที่ปรึกษา และผู้ช่วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด (ชุดที่ 36)

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
1	นายสงวนศักดิ์ แก้วมุงคุณ	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย
2	นายเฉลิมเกียรติ แผนกิจเจริญ	ผู้อำนวยการกลุ่มงานจัดการความรู้	สถาบันการพัฒนาชุมชน
3	นายชาคริต ติระสาโรช	ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบเครือข่าย	ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน

รายนามผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการประจำปี 2563

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
1	นายทรงพล วิชัยชัทตะ	ผู้อำนวยการ	สำนักพัฒนาทุนและองค์การการเงินชุมชน
2	นางประภา ปานนิตยกุล	ผู้อำนวยการ	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

รายนามข้าราชการช่วยงาน

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
1	นายเกียรติปราโมทย์ ฉายศรี	หน.ก.ง.ทะเบียนประวัติฯ	กองการเจ้าหน้าที่
2	นายบุญเลิศ สายทอง	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กองการเจ้าหน้าที่
3	นายณัฐพล โพธิ์ศรี	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กองการเจ้าหน้าที่
4	นายซัชชัย กล่อมเกลา	จ.น.ง. ชุรการชำนาญการ	กองการเจ้าหน้าที่
5	น.ส.ศิริยา ชุระหา	จ.น.ง. ชุรการปฏิบัติงาน	กองการเจ้าหน้าที่
6	น.ส.อัจฉราภรณ์ แก้วศรีอ่อน	พนักงานบันทึกข้อมูล	กองการเจ้าหน้าที่
7	นายธนชล คุณสวัสดิ์	จ.น.ง. โสตทศนศึกษาชำนาญาน	กองประชาสัมพันธ์